

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุม	
๑.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ปรับแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการพิจารณาจ้างพนักงานที่ไม่ได้เป็นไปตามประกาศและระเบียบการรับสมัครพนักงาน	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ รับและแต่งตั้งพนักงานฝ่ายกฎหมายไม่เป็นไปตามประกาศและระเบียบการจ้างพนักงาน และรวมถึงความรับผิดชอบของผู้บริหาร ส.ส.ท. ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้</p> <p>๑. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ ๒. รองศาสตราจารย์คณูชา คุณพนิชกิจ กรรมการ ๓. รองศาสตราจารย์ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการ ๔. นายมานะ นิมิตรมงคล กรรมการ ๕. นางนราทร สารศาลิน เลขานุการ</p> <p><u>อำนาจหน้าที่</u></p> <p>๑. สอบสวนข้อเท็จจริง กรณีรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ รับและแต่งตั้งพนักงานฝ่ายกฎหมายไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๒. เรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร และหลักฐานพยานต่างๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา</p> <p>๓. รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบาย ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง</p>
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ	
๓.๑ แผนงานรองรับการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ในระบบที่วิดิทัศน์ของสำนักวิศวกรรม	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๓.๒ การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ โดยมีมติรับทราบตามเสนอ และ

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ (วาระลับ)	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ วาระ ๓.๒ การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ (วาระลับ)

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย